

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมมอบหมายให้นายภพ เอครพานิช รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมนำเสนอผลงานและเข้าร่วมการประชุม เรื่อง การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องกมลทิพย์ ๓ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อเป็นการสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจและเอกชน เกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจซึ่งจะมีผลต่อการจัดอันดับความยาก - ง่าย ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลกส่วนหนึ่งของการแถลง “ในส่วนของศาลยุติธรรมได้วางระบบบริหารจัดการคดีซึ่งมีระบบติดตามและประเมินผลอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยนำเอาระบบการพิจารณาคดีแบบต่อเนื่องและครบองค์คณะมาใช้ กระบวนพิจารณาคดีของศาลในแต่ละขั้นตอนจะมีระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายและในหลักเกณฑ์ที่ศาลยุติธรรมกำหนด เราได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังไม่ประกาศใช้ โดยศาลยุติธรรมตระหนักดีว่านอกเหนือจากการพิจารณาพิพากษาคดีด้วยความถูกต้องเป็นธรรมแล้ว ความรวดเร็วก็เป็นสิ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน และหากคู่ความจะสามารถทราบได้ล่วงหน้าว่าคดีของเขาจะสิ้นสุดลงภายในระยะเวลาใด ย่อมส่งผลให้การอำนวยความสะดวกยุติธรรมให้แก่ประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและแสดงถึงความมีมาตรฐานในการทำงานอย่างเป็นระบบที่คำนึงถึงประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งได้กล่าวถึง การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารจัดการคดีเป็นนโยบายประธานศาลฎีกาในการเพิ่มการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดีและเพื่อให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมรวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง ทั้งเป็นการตอบโจทยธนาคารโลกในหลายๆ ข้อ เช่น ๑. โครงการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาและคำสั่งระหว่างศาล ๒. โครงการพัฒนาระบบการยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Filing และ e-Payment ซึ่งเริ่มใช้และพัฒนาระบบตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (นายลงทะเบียน online จำนวน ๗๑๖ คน ยื่นฟ้องผ่านระบบ จำนวน ๔๓๐ คดี (ศาลแพ่งมีการยื่นฟ้องมากที่สุด ๑๙๓ คดี) ชำระเงินผ่านระบบ e-Payment เป็นยอดเงินรวม ๔,๖๙๒,๐๘๔.๗๑ บาทและ ๓. โครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (Case Information Online Service (CIOS)) ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีสามารถลงทะเบียนใช้งานได้ที่ศาลทั่วประเทศเพื่อสืบค้นและติดตามผลคดีของศาลขึ้นต้นทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์ ๒๔ ชั่วโมง ทาง <https://cios.coj.go.th> มีข้อมูลจาก ๒๔๕ ศาลทั่วประเทศภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับข้อมูลคดีที่ให้บริการนั้นได้แก่ โจทก์ จำเลย วันที่ฟ้อง วันที่ตัดสิน วันนัดพิจารณา ผลการส่งหมาย คำพิพากษา คำสั่งศาลและข้อมูลคดีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โครงการนี้จะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการรวบรวมเชื่อมโยงข้อมูลของศาลทั่วประเทศมาอยู่ในระบบเดียว ทั้งมีส่วนการอัปเดตข้อมูลต่างๆ โดยอัตโนมัติ”